



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขมา

ที่ ตง ๓๒๕๐๑.๑/๘๖

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดรายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขมา

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขมา กำหนดจัดรายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้นในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในการแสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เทิดทูนพระคุณของแม่ และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว และสังคม เพื่อเสริมสร้าง และปลูกฝัง เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขมา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้แสดงออกถึงความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในการทำกิจกรรมร่วมกันของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขมา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขมา

บัดนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย รายละเอียดปรากฏดังแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางยุวลักษณ์ ศิริพลบุญ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(นางภัทธรณี ยิ่งช่วย)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายพนันท์ บัวชิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขมา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพนันท์ บัวชิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขมา

รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

๑. ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

บรรจุอยู่แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๒. วัน/เดือน/ปี และสถานที่จัดกิจกรรม

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

๓. แหล่งงบประมาณ/จำนวนงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมวันแม่ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ค่าป้ายไวลิตโครงการ จำนวน ๑ ผืน ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร เป็นเงิน	๔๓๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๓๒ บาท

๔. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน

๕. รูปแบบกิจกรรม/โครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในการแสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เทิดทูนพระคุณของแม่ และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว และสังคม เพื่อเสริมสร้าง และปลูกฝัง เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขาขาว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อ เสริมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และผู้เข้าร่วม กิจกรรมทุกคน

สอดคล้องกับมาตรฐาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย : มาตรฐาน ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และมาตรฐาน ด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และ เล่น ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม และความเป็นพลเมืองดี

๖. ผลการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๖๐ คน

๗. ปัญหา/อุปสรรค

๘. ข้อเสนอแนะ

๙. ภาพกิจกรรม



ภาพที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จัดการเรียนการสอนในหน่วย วันแม่ และให้เด็กนักเรียนแสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เทิดทูนพระคุณของแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓



ภาพที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓



ภาพที่ ๓ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง สมาชิกสภา อบต.เขาขาว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน “ทำความดีด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันเก็บขยะภายในบริเวณศูนย์ฯ

ลงชื่อ.....*กัญญา*.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(นางนิตยา สีมื่น)

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓